

เครื่องพ่นปูนฉาบ มีความจำเป็นกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน !!!

ในอดีตนั้นทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การที่จะสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร พาณิชยกรรม หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โกดังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างจะต้องทำการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้มารับงานในกระบวนการก่อสร้างสำหรับสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ และผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาที่มีฝีมือในการก่อสร้างจำนวนมากที่จะอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ขั้นตอนวางฐานราก ขั้นตอนการเทพื้นเพื่อก่อสร้างเสา ขั้นตอนการเทพื้นเพื่อก่อสร้างคาน ขั้นตอนการก่อสร้างผนัง ขั้นตอนการก่อสร้างฝ้า ขั้นตอนก่อสร้างเพดาน ขั้นตอนการฉาบปูนหรือคอนกรีตบนผิวของผนัง ขั้นตอนการฉาบปูนหรือคอนกรีตบนผิวของผนัง ฝ้า หรือ เพดาน เป็นต้น ซึ่งในขั้นต้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างงานฉาบปูนหรือคอนกรีตบนผิวของผนัง ฝ้า หรือเพดานนี้ ก็เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควรและใช้แรงงานช่างจำนวนมากที่มีความชำนาญ



แต่ในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะทำงานในขั้นตอนการฉาบปูนหรือคอนกรีตลงบนผิวของผนัง ฝ้า หรือ เพดาน ได้เร็วยิ่งขึ้นได้ด้วยการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือก่อสร้างสมัยใหม่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "เครื่องพ่นปูนฉาบ" เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของช่างก่อสร้างได้ เครื่องพ่นปูนฉาบนี้เองจะช่วยอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างได้ ทั้งช่วยให้สามารถลดเวลาในการดำเนินการก่อสร้างของช่างก่อสร้างและผู้รับเหมา ช่วยลดทั้งต้นทุนด้านแรงงานคนแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ซึ่งมีความจำเป็นมากที่จะช่วยทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถที่จะส่งงานได้ทันเวลาที่เจ้าของโครงการกำหนด ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ต้องกลัวในเรื่องของงานที่เร่งด่วน ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งงานไม่ทัน แล้วจะโดนค่าปรับจากการส่งงานให้เจ้าของโครงการไม่ทัน

เครื่องพ่นปูนฉาบ ในแต่ละรุ่นนั้นมีความกลไกและความสามารถในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ก็คือจะสามารถทำการลำเลียงปูนหรือคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ซึ่งถูกเก็บอยู่ภายในที่พักปูนภายในตัวเครื่องหรือที่เรียกว่า “ฮอปเปอร์” ไปตามท่ออย่าง แล้วทำการพ่นปูนหรือคอนกรีตโดยจะมีช่างเป็นผู้ควบคุมการพ่นไปยังพื้นผิวงานที่ต้องการ ไม่ว่าจะพ่นปูนหรือคอนกรีตบนงานผนัง งานฝ้า หรืองานเพดาน

แต่เครื่องพ่นปูนฉาบก็อาจจะสามารถทำงานได้ในลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น เครื่องพ่นปูนฉาบบางรุ่นมีความสามารถในการผสมปูนภายในเครื่อง แล้วสามารถลำเลียงปูนจากที่เก็บพักปูนภายในตัวเครื่องไปตามท่ออย่าง แล้วช่างเป็นผู้ควบคุมการพ่น โดยทำการพ่นปูนหรือคอนกรีตไปยังพื้นผิวที่ต้องการต่อไป แต่ก็อาจจะมีเครื่องพ่นปูนฉาบบางรุ่นที่ไม่มีสามารถในการผสมปูนหรือคอนกรีตภายในตัวเครื่องได้ จะต้องอาศัยการผสมปูนหรือคอนกรีตภายนอกตัวเครื่องก่อน แล้วนำมาเทใส่ถังพักปูนหรือคอนกรีตของเครื่องพ่นปูนฉาบ ก่อนที่จะทำการพ่นปูนหรือคอนกรีตต่อไป



กล่าวได้ว่าเครื่องพ่นปูนฉาบได้เข้ามามีส่วนในงานก่อสร้างในปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างก่อสร้างสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น และทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถส่งงานได้ในเวลาที่กำหนด ช่วยลดต้นทุนทางด้านค่าจ้างแรงงานช่างก่อสร้างลง ช่วยทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้น

ฉะนั้นแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างสมัยใหม่ ในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเครื่องมือก่อสร้างที่เรียกว่า [เครื่องพ่นปูนฉาบ](#) ไว้ใช้ในงานก่อสร้าง